

สรุปข่าวประจำวันที่ 8-14 พฤษภาคม 2562

### “พาณิชย์”ปิดจ๊อบระบายข้าวล็อตสุดท้าย เปิดประมูล 4.1 หมื่นตัน ขายได้หมดเกลี้ยง

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า วันที่ 14 พ.ค.2562 กรมฯ ได้เปิดให้ผู้ผ่านคุณสมบัติจำนวน 27 ราย ยื่นซองเสนอราคาซื้อข้าวในสต็อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน (ข้าวกลุ่ม 2) ปริมาณ 15,329.75 ตัน และเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์ (ข้าวกลุ่ม 3) ปริมาณ 13,259.36 ตัน โดยปรากฏว่าข้าวกลุ่ม 2 มีผู้เข้ายื่นซองจำนวน 12 ราย และมีผู้เสนอซื้อสูงสุด 1 ราย มูลค่าเสนอซื้อ 131.84 ล้านบาท คิดเป็นราคา 8,600.01 บาท/ตัน และกลุ่ม 3 มีผู้เข้ายื่นซองจำนวน 9 ราย เสนอซื้อสูงสุด จำนวน 1 ราย มูลค่าเสนอซื้อ 86 ล้านบาท คิดเป็นราคา 6,485.98 บาท/ตัน

“กรมฯ จะรวบรวมผลการยื่นซองเสนอราคาซื้อข้าวในสต็อกของรัฐ ทั้ง 2 กลุ่ม เข้าที่ประชุมคณะทำงานดำเนินการระบายข้าวในสต็อกของรัฐ และคณะกรรมการพิจารณาระบายข้าวพิจารณาก่อนนำเสนอประธานกรรมการ นบข. พิจารณาให้ความเห็นชอบการจำหน่ายข้าวในสต็อกของรัฐต่อไป”

ทั้งนี้ ข้าวที่นำออกมาระบายทั้ง 2 กลุ่ม เป็นการจำหน่ายเข้าสู่อุตสาหกรรม ซึ่ง นบข. ได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลการนำข้าวในสต็อกของรัฐไปใช้ในอุตสาหกรรม โดยกำชับให้องค์การคลังสินค้า (อคส.) กำกับดูแลให้ผู้ซื้อนำข้าวในสต็อกของรัฐไปใช้ในอุตสาหกรรมตามที่รับรองไว้โดยเคร่งครัด เพื่อป้องกันการรั่วไหลเข้าสู่ระบบการค้าปกติ ซึ่งหากผู้ซื้อไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข มีการนำข้าวไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ส่วนการจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐเป็นการทั่วไป หรือข้าวกลุ่ม 1 ปริมาณ 13,635.41 ตัน ได้เปิดให้ผู้ผ่านคุณสมบัติ 17 รายยื่นซองเสนอราคาเมื่อวันที่ 10 พ.ค.2562 ที่ผ่านมา ปรากฏว่า มีผู้สนใจยื่นซอง 15 ราย และเสนอซื้อสูงสุด 3 ราย ใน 6 คลัง โดยขายได้ทั้งหมดที่เปิดประมูล มีมูลค่าเสนอซื้อประมาณ 151.12 ล้านบาท และราคาเสนอซื้อเฉลี่ย คือ 10,965.33 บาท/ตัน

สำหรับข้าวทั้ง 3 กลุ่มที่นำออกมาเปิดประมูล ถือเป็นข้าวล็อตสุดท้ายที่มีเหลืออยู่ และสามารถจำหน่ายได้ทั้งหมด ทำให้กรมการค้าต่างประเทศจะไม่มีข้าวเพื่อนำมาเปิดประมูลอีก ถือเป็นภารกิจการระบายข้าวสารในสต็อกรัฐบาล หลังจากรับส่งมอบข้าวมาจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อปี 2557

ที่มา Commerce News Agency (CNA)

### เอกชน 3 รายยื่นซองประมูลราคาสูงสุดซื้อข้าวสารในสต็อกรัฐครบทั้งล็อต 13,635 ตัน มูลค่ากว่า 151 ลบ.

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า จากการที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ได้เห็นชอบให้กรมฯ ในฐานะคณะทำงานดำเนินการระบายข้าวในสต็อกของรัฐออกประกาศจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐเป็นการทั่วไป ครั้งที่ 1/2561 ปริมาณ 13,635.41 ตัน จำนวน 6 คลัง ซึ่งปรากฏว่ามีผู้ผ่านคุณสมบัติผู้เสนอซื้อเบื้องต้นทั้งหมด 17 ราย นั้น

กรมฯ ได้กำหนดให้ผู้ผ่านคุณสมบัติผู้เสนอซื้อเบื้องต้น สามารถยื่นซองเสนอซื้อข้าวสารในสต็อกของรัฐ เป็นการทั่วไป ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ซึ่งผลจากการเปิดซองเสนอซื้อปรากฏว่ามีผู้สนใจมายื่นซอง จำนวน 15 ราย โดยเป็นผู้เสนอซื้อสูงสุด จำนวน 3 ราย ใน 6 คลัง ปริมาณ 13,635.41 ตัน (คิดเป็น 100% ของปริมาณที่เปิดประมูลทั้งหมด) มูลค่าเสนอซื้อประมาณ 151.12 ล้านบาท และราคาเสนอซื้อเฉลี่ย คือ 10,965.33 บาท/ตัน

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่า ในลำดับต่อไป กรมฯ จะดำเนินการประมวลผลการยื่นซองเสนอซื้อข้าวสารในสต็อกของรัฐดังกล่าว เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการระบายข้าวในสต็อกของรัฐ และคณะกรรมการพิจารณาการพิจารณาระบายข้าวก่อนเสนอประธานกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐต่อไป

"หากปรากฏในภายหลัง ว่าผู้เสนอซื้อรายใดขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่ประกาศกำหนด จะถือว่าผู้เสนอซื้อรายนั้นขาดคุณสมบัติมาตั้งแต่ต้น และจะถูกดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของประกาศฯ ที่กำหนดไว้" นายอดุลย์ระบุนี  
ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

## เตรียมจัดยิ่งใหญ่ วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ปี 62

นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการค้าข้าว กล่าวว่า ในปีนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมการค้าข้าว ได้กำหนดจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 ขึ้น ระหว่างวันที่ 5 – 7 มิถุนายน 2562 ณ กรมการค้าข้าว กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด “ชาวนายุคใหม่ พัฒนาข้าวไทย ก้าวไกลสู่สากล”

โดยกรมการค้าข้าวได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพิริยพัฒน์ รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเชิญเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงาน ในวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 ณ กรมการค้าข้าว กรุงเทพมหานคร ซึ่งในวันนี้เป็นวันสำคัญของชาวนาไทย

โดยเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2489 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 พร้อมด้วย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการทำนา ที่อำเภอบางเขน และทอดพระเนตรกิจการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งได้ทรงหว่านข้าวด้วยพระองค์เอง ที่แปลงนาหลังตึกขาว เกษตรกลางบางเขน จึงถือเป็นวันที่เป็นสิริมงคลต่อวงการข้าวและชาวนาไทย และด้วยเหตุผลความสำคัญดังกล่าว คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2552 เห็นชอบให้วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปีเป็น “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ” เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยและพระราชวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรงให้ความสำคัญต่อกิจการด้านข้าวมาโดยตลอดและเป็นการให้ความสำคัญต่อข้าว ซึ่งเป็นพืชอาหารหลักของคนไทยทั้งประเทศ รวมทั้งให้เกียรติชาวนาไทยในฐานะผู้ผลิตอาหารหลักให้กับประชาชนเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของชาติ

การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพิริยพัฒน์ รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

พร้อมทั้งเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณในด้านข้าวและชาวนาของไทย รวมไปถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์ความรู้ด้านข้าวให้เกษตรกรที่เข้าร่วมงานได้รับทราบและนำไปประยุกต์ใช้

นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว ในฐานะโฆษกกรมการข้าว เปิดเผยว่า กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วยนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10, จัดแสดงพันธุ์ข้าวเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 5 พันธุ์, จัดแสดงพันธุ์ข้าว กข43, ข้าวทนแล้ง, ผลงานทางด้านนวัตกรรมข้าวต่างๆ, การเชื่อมโยงตลาดและการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมการแข่งขันชิมข้าว “แฟนพันธุ์แท้ข้าว” , การแข่งขันปิ้งข้าวเรียกว่าโบราณ, การแข่งขันตีปี่ในแปลงนา อีกทั้งยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมด้านข้าวอีกด้วย.

ที่มา ไทยรัฐออนไลน์

### **กลีกราชชี้แล้งทุบศก.กว่าหมื่นล. ฤดู “ข้าวนาปรัง-อ้อย”-รายได้เกษตรกรรวบ**

ศูนย์วิจัยกสิกรรมไทยรายงาน ว่า จากสัญญาณความแห้งแล้งที่อาจยาวนานต่อเนื่องออกไปอีก ผนวกกับปริมาณน้ำฝนที่ยังน้อย และมีแนวโน้มของฝนที่อาจทิ้งช่วงในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ส่งผลให้ปริมาณน้ำในเขื่อนยังคงทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ โดยระดับน้ำในเขื่อน ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 จะเห็นว่าปริมาณน้ำใช้การได้ในเขื่อนทั่วประเทศลดลง 21.4% เทียบกับปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนในระดับที่ต่ำมาก ทำให้ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงเป็นภาคที่มีสถานการณ์น้ำที่น้ำเป็นห่วง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อข้าวนาปรังและอ้อยเป็นหลัก ดังนั้น ศูนย์วิจัยกสิกรรมไทยจึงได้มีการปรับคาดการณ์ผลกระทบจากภัยแล้งที่มีต่อพืชเกษตรที่กำลังเก็บเกี่ยวในช่วงฤดูแล้ง จากเดิมที่ประเมินผลกระทบของภัยแล้งในปี 2562 น่าจะสิ้นสุดในเดือนพฤษภาคม โดยคิดเป็นมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจราว 15,300 ล้านบาท แต่ล่าสุดได้ปรับคาดการณ์ว่า ภัยแล้งอาจกินเวลายาวออกไปอีกราว 2 เดือน คือ มิถุนายน-กรกฎาคม ซึ่งอาจกระทบต่อมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น และจะยังเป็นการซ้ำเติมรายได้เกษตรกรให้แยกลงไปอีก จากคาดการณ์เดิมดังนี้

พืชเกษตรที่กำลังเก็บเกี่ยวในช่วงฤดูแล้งที่จะได้รับผลกระทบหนักสุด คือ “ข้าวนาปรังและอ้อย” โดยหากภัยแล้งลากยาวกินเวลาต่อไปอีก 2 เดือน จะกระทบต่อผลผลิตข้าวนาปรังที่ยังทยอยออกสู่ตลาด และผลผลิตอ้อยที่จะอยู่ในช่วงการปลูกอ้อยต้นฝน (ในเขตอาศัยน้ำฝน) ทำให้คาดว่า ราคาข้าวและอ้อยอาจขยับขึ้นได้ในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2562 แต่ในแง่ของภาพรวมราคาเฉลี่ยทั้งปี 2562 อาจยังให้ภาพที่หดตัวอยู่ ด้วยปัจจัยด้านการแข่งขันในตลาดโลกที่ยังรุนแรง รวมถึงปริมาณผลผลิตที่ยังอยู่ในระดับสูง

ขณะที่ภาพรวมราคาข้าวเฉลี่ยในปี 2562 ประเมินอยู่ที่ 10,700-10,800 บาทต่อตัน หรือหดตัว 0.3-1.2% เทียบกับปีที่ผ่านมา สำหรับราคาอ้อยเฉลี่ยในปี 2562 คาดว่าจะอยู่ที่ 700-710 บาทต่อตัน หรือหดตัว 0.4-1.8% จากปีก่อนหน้า

นอกจากนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรรมไทยคาดว่า รายได้เกษตรกรในปี 2562 อาจให้ภาพที่แยกลงไปอีก ผลจากภัยแล้ง ที่กินเวลาเพิ่มขึ้นอีก 2 เดือน จะยิ่งส่งผลกระทบต่อรายได้เกษตรกร จากผลของแรงกดดันการผลิตจะส่งผลกระทบต่อ รายได้เกษตรกรในปีนี้ หดตัว 2.1-2.4% เมื่อเทียบกับคาดการณ์เดิมที่หดตัว 1.2-1.6%

โดยศูนย์วิจัยกสิกรรมไทยประเมินว่า มูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจอาจเพิ่มขึ้นราวเดือนละ 1,000 ล้านบาท ทำให้อาจประเมินได้ว่า หากภัยแล้งลากยาวไปจนถึงเดือน ก.ค. 2562 อาจทำให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจรวมที่ราว 17,300 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม หากภัยแล้งมีแนวโน้มที่จะกินเวลายาวนานไปจนถึงเดือนสิงหาคม ซึ่งจะเป็นช่วงฤดูการเพาะปลูกข้าวนาปี ก็อาจทำให้มีมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจมากกว่าที่ประเมินไว้

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

XX

## เวียดนาม

กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า (the Ministry of Industry and Trade; MoIT) ได้กำหนดนโยบายต่างๆ เพื่อช่วยผู้ประกอบการในการมองหาตลาดส่งออก โดยนายกรัฐมนตรียขอให้กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าหาแนวทางในการพัฒนาตลาดส่งออกสำหรับข้าวเวียดนาม โดยมีเป้าหมายรักษาและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับตลาดดั้งเดิม รวมถึงการขยายตลาดใหม่

ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้ประสานงานกับกระทรวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สมาคมอาหารเวียดนามและผู้ส่งออกข้าวเพื่อดำเนินการมาตรการต่าง เช่น พิจารณาอุปสงค์และนโยบายการนำเข้าของตลาดต่างประเทศ จากนั้นกระทรวงฯ ได้เสนอข้อตกลงกับประเทศคู่ค้า เพื่ออำนวยความสะดวกในการส่งออกข้าวของเวียดนาม กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ายังได้วางแผนที่จะร่วมมือกับกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดการประชุมข้าวนานาชาติเวียดนามทุกสองปี โดยงานนี้คาดว่าจะแนะนำผลิตภัณฑ์ข้าวเวียดนามออกสู่ตลาดโลก

ภาวะราคาข้าวขาว 5% ในสัปดาห์ที่ผ่านมาทรงตัวอยู่ที่ระดับประมาณ 365 เหรียญสหรัฐต่อตันเท่ากับเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า ท่ามกลางภาวะการค้าที่ค่อนข้างซบเซา เนื่องจากราคาข้าวเวียดนามยังคงค่อนข้างสูง ขณะที่ผู้ค้าข้าวต่างคาดหวังว่าผู้ซื้อจากจีนจะมีคำสั่งซื้อข้าวจากเวียดนามมากขึ้น

วงการค้าคาดว่าอุปทานข้าวของเวียดนามจะเริ่มมีมากขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายเดือนนี้ซึ่งจะเริ่มมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวฤดูการผลิตฤดูร้อน (the summer-autumn crop)

ทั้งนี้ มีรายงานว่า เวียดนามกำลังหามาตรการในการขยายการส่งออกข้าวไปยังจีนให้มากขึ้น หลังจากที่ปริมาณส่งออกไปยังตลาดจีนลดลงตั้งแต่ ปี 2561 โดยเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา นาย Do Ha Nam รองประธานสมาคมอาหารเวียดนาม (Deputy Chairman of the Vietnam Food Association) ได้กล่าวในการประชุมเกี่ยวกับการค้าข้าวระหว่างเวียดนามและจีน ณ นครโฮจิมินห์ ว่าแม้ประเทศจีนจะมีความต้องการข้าวเป็นจำนวนมากแต่ผู้ส่งออกเวียดนามยังคงต้องใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อที่จะเข้าถึงตลาดจีน

นับตั้งแต่ปี 2561 การส่งออกข้าวของเวียดนามไปยังจีนลดลง 1.3 ล้านตัน จากระดับที่เคยสูงเป็นประวัติการณ์ที่ 3 ล้านตัน โดยนาย Do Ha Nam ชี้ว่า การส่งออกข้าวไปยังจีนที่ลดลง เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการนำเข้าข้าวของจีน ซึ่งกำหนดให้บริษัทผู้ส่งออกจะต้องได้รับใบอนุญาตก่อน ทั้งนี้ เวียดนามจำเป็นต้องติดตามสถานการณ์ตลาดอย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างมาตรการส่งเสริมการส่งออกข้าวไปยังจีน



นอกจากนี้ เขายังคาดหวังว่า จะมีบริษัทอีกหลายแห่งที่ได้รับใบอนุญาตส่งออกข้าวไปยังจีนในอนาคตอันใกล้นี้ โดยหลายบริษัท สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของจีนได้แล้ว โดยในปัจจุบันเวียดนามมีบริษัทเพียง 22 รายที่ได้รับใบอนุญาตส่งออกข้าวไปยังจีน

นาย Pham Thai Binh ผู้อำนวยการทั่วไป บริษัท Trung An Hi-tech Agriculture Stock (General Director of Trung An Hi-tech Agriculture Joint Stock Company) กล่าวว่า บริษัทฯ ส่งออกของเวียดนาม จำเป็นต้องศึกษาความต้องการนำเข้าข้าวของจีนให้มากขึ้น รวมถึงปริมาณการบริโภคและประเภทข้าวที่ต้องการนำเข้าของจีนด้วย

การประชุมจัดขึ้นภายใต้กรอบของโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างเวียดนามและจีนในระหว่างวันที่ 6-10 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยให้ความสำคัญในประเด็นการค้าข้าวที่จัดขึ้นโดยกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า (the Ministry of Industry and Trade) ของเวียดนามและสมาคมอาหารของจีน รวมถึงบริษัทผู้นำเข้าข้าวจากจีน มากกว่า 12 ราย

นาย Tran Quoc Toan รองอธิบดีกรมการนำเข้า-ส่งออก (Deputy Director of the Import-Export Department) กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนามกล่าวว่า โครงการนี้เป็นโอกาสที่สำคัญสำหรับบรรดาบริษัทของเวียดนามที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับอุปสงค์ข้าวในตลาดจีน เครือข่ายกับผู้นำเข้าจีน และลดการพึ่งพาพ่อค้าคนกลางในกระบวนการส่งออก

ทั้งนี้ การส่งออกข้าวของเวียดนามในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน 2562 อยู่ที่ประมาณ 2.03 ล้านตัน มูลค่า 866 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งปริมาณลดลง 7.9% และมูลค่าลดลง 21.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ราคาส่งออกข้าวโดยเฉลี่ยก็ลดลง 72.7 เหรียญสหรัฐต่อตัน มาอยู่ที่ประมาณ 430.1 เหรียญสหรัฐต่อตัน โดยในช่วงเดียวกัน เวียดนามส่งออกข้าวไปยังจีนเพียง 43,300 ตัน มูลค่ารวม 20.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณลดลง 89.5% และมูลค่าลดลง 90.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2561

ที่มา *Oryza.com*

## ฟิลิปปินส์

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (the Philippine Statistics Agency; PSA) รายงานว่า สต็อกข้าว ณ วันที่ 1 เมษายน 2562 มีจำนวนประมาณ 2.629 ล้านตัน ซึ่งเพียงพอสำหรับบริโภคประมาณ 82 วัน (คำนวณจากความต้องการบริโภควันละประมาณ 32,000 ตัน) ต่ำกว่าระดับที่รัฐบาลกำหนดไว้ที่ 90 วัน โดยปริมาณสต็อกข้าวเพิ่มขึ้น 18.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.221 ล้านตัน ในเดือนมีนาคม 2562 ที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้น 20.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.183 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2561

ทั้งนี้ สต็อกในคลังขององค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) มีจำนวนประมาณ 0.576 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 4,609.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.012 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (คิดเป็นสัดส่วน 21.92% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภคประมาณ 18 วัน) โดยสต็อกข้าวของ NFA เพิ่มขึ้นประมาณ 17.1% เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2562 ที่ผ่านมา

ขณะที่สต็อกในคลังของเอกชน (Commercial warehouses) มีจำนวนประมาณ 0.875 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 10.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.794 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (คิดเป็นสัดส่วน 33.29% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภคประมาณ 27.3 วัน) และเพิ่มขึ้นประมาณ 25.8% เมื่อเทียบกับ

เดือนมีนาคมที่ผ่านมา ส่วนสต็อกในภาคครัวเรือน (Household stocks) มีจำนวนประมาณ 1.177 ล้านตัน ลดลง 14.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.376 ล้านตันในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (คิดเป็นสัดส่วน 44.79% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภคประมาณ 36.8 วัน) แต่เพิ่มขึ้น 13.9% เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (the Philippine Statistics Agency; PSA) รายงานว่า ผลผลิตข้าวเปลือกในไตรมาสแรกของปีนี้ มีจำนวนประมาณ 4.42 ล้านตัน ลดลง 4.46% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เนื่องจากในหลายพื้นที่เพาะปลูกประสบกับภาวะแห้งแล้ง ขณะที่มูลค่าของผลผลิตข้าวเปลือกอยู่ที่ประมาณ 80.853 พันล้านเปโซหรือประมาณ 1.55 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากปีที่ผ่านมาประมาณ 11.5% เนื่องจากปริมาณผลผลิตลดลง ประกอบกับราคาข้าวก็ลดลงด้วย โดยในช่วงไตรมาสแรกราคาข้าวเปลือกเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 18.31 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 352 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงประมาณ 7.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (the Philippine Statistics Agency; PSA) รายงานว่า ราคาข้าวเปลือกและข้าวสารในช่วงสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนเมษายน 2562 ยังคงมีแนวโน้มปรับลดลงจากช่วงสัปดาห์ก่อนหน้า (ราคาข้าวเคยพุ่งสูงขึ้นไปสู่ระดับสูงสุดในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนกันยายน 2561)

ราคาข้าวเปลือกเฉลี่ย (The average farm-gate paddy price) อยู่ที่ระดับ 18.37 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 350.79 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจากระดับ 18.48 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 357.24 เหรียญสหรัฐต่อตันในช่วงสัปดาห์ก่อน และลดลงประมาณ 11.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ขณะที่ราคาขายส่งข้าวสารเกรดดี (The average wholesale price of the well-milled rice) อยู่ที่ระดับ 39.72 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 758.49 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจากระดับ 39.91 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 771.51 เหรียญสหรัฐต่อตัน จากช่วงสัปดาห์ก่อน แต่เพิ่มขึ้นประมาณ 0.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนราคาขายปลีกข้าวสารเกรดดี (The average retail price of the well-milled rice) อยู่ที่ระดับ 43.52 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 831.06 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจากระดับ 43.68 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 844.39 เหรียญสหรัฐต่อตันจากช่วงสัปดาห์ก่อน และลดลงประมาณ 7.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ส่วนราคาขายส่งข้าวสารเกรดธรรมดา (The average wholesale price of the regular-milled rice) อยู่ที่ระดับ 36.18 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 690.89 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจากระดับ 36.24 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 700.56 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในช่วงสัปดาห์ก่อน และลดลงประมาณ 3.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และราคาขายปลีกข้าวสารเกรดธรรมดา (The average retail price of the regular-milled rice) อยู่ที่ระดับ 39.15 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 747.61 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจากระดับ 39.29 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 759.52 เหรียญสหรัฐต่อตันจากช่วงสัปดาห์ก่อน และลดลงประมาณ 0.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ที่มา *Oryza.com*

## จีน

สำนักข่าว Reuters รายงานว่า การประมูลขายข้าวจากสต็อกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ศูนย์การค้าธัญพืชแห่งชาติ (the National Grain Trade Center) ไม่สามารถขายข้าวได้ จากที่นำข้าวออกมาประมูลประมาณ 502,343 ตัน

ขณะที่กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในปี 2562 นี้ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-12 มีนาคมที่ผ่านมา หน่วยงานด้านการสำรองธัญพืช (the State Administration of Grains and Reserves; SAGR) ของรัฐบาลจีนได้มีการนำข้าวเก่าจากสต็อกรัฐบาล ซึ่งเป็นข้าวสายพันธุ์ Indica ต้นฤดู (early indica rice) ออกมาเสนอขายประมาณ 7.24 ล้านตัน แต่สามารถขายออกไปได้เพียง 22,000 ตัน เท่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่โรงสีข้าวจะซื้อข้าวฤดูใหม่ไปใช้สำหรับการแปรรูปเท่านั้น

ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา หน่วยงานด้านการสำรองธัญพืช (SAGR) ได้เริ่มนำข้าวสายพันธุ์ Indica กลางและปลายฤดู (mid-to-late indica rice) ออกมาเสนอขายก่อนกำหนดเวลาในช่วงปีแล้วประมาณ 2 เดือน เพื่อลดภาระการสต็อกข้าวของรัฐบาล อย่างไรก็ตามคาดว่า การจำหน่ายข้าวจะล่าช้าออกไปจนถึงเดือนพฤษภาคมนี้ ขณะที่การเสนอขายข้าวสายพันธุ์ Japonica ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะนำมาเสนอขายในช่วงเวลาใด

ทั้งนี้เมื่อปี 2561 ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-27 ธันวาคม 2561 ได้มีการจัดประมูลขายข้าวออกไปได้ประมาณ 8.5 ล้านตัน (ไม่รวมข้าวที่ประมูลเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม)

ที่มา *Oryza.com*

## ญี่ปุ่น

กระทรวงเกษตรฯ (the Ministry of Agriculture, Fisheries and Forests; MAFF) ประกาศเปิดการประมูลแบบ SBS จากประเทศสมาชิกกลุ่ม CPTPP (CPTPP simultaneous buy and sell (SBS) tender) ครั้งที่ 3 ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ซึ่งกำหนดจะซื้อข้าวจำนวน 1,000 ตัน

การประมูลแบบ SBS จากประเทศสมาชิกกลุ่ม CPTPP (CPTPP simultaneous buy and sell (SBS) tender) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14 และ 15 มีนาคม 2562 ซึ่งกำหนดจะซื้อข้าวจำนวน 1,800 ตัน ปรากฏว่ารัฐบาลได้ตกลงซื้อข้าวจำนวน 920 ตัน จากประเทศออสเตรเลีย ประกอบด้วยข้าวเมล็ดสั้นเต็มเมล็ด (whole brown non-glutinous short-grain rice) จำนวน 800 ตัน โดยราคาซื้อเข้าที่ 978-990 เหรียญสหรัฐต่อตัน และราคาขายออกที่ 1,456-1,517 เหรียญสหรัฐต่อตัน และข้าวหักเมล็ดสั้น (non-glutinous short-grain broken rice) จำนวน 120 ตัน โดยราคาซื้อเข้าที่ 708 เหรียญสหรัฐต่อตัน และราคาขายออกที่ 1,033 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ทั้งนี้ความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership; CPTPP) เป็นความตกลงการค้าเสรีที่ครอบคลุมในเรื่องการค้า การบริการ และการลงทุนเพื่อสร้างมาตรฐานและกฎระเบียบร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก ทั้งในประเด็นการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา มาตรฐานแรงงาน กฎหมายสิ่งแวดล้อม รวมถึงกลไกแก้ไขข้อพิพาทระหว่างรัฐบาลและนักลงทุนต่างชาติ ซึ่งริเริ่มกันมาตั้งแต่ปี 2006 มีชื่อเดิมว่า TPP (Trans-Pacific Partnership) และมีสมาชิกทั้งหมด 12 ประเทศ แต่หลังจากสหรัฐฯ ถอนตัวออกไปเมื่อต้นปี 2017 ประเทศสมาชิกที่เหลือก็ตัดสินใจเดินทางความตกลงต่อโดยใช้ชื่อใหม่ว่า CPTPP ปัจจุบัน สมาชิก CPTPP มีทั้งหมด 11 ประเทศ คือ ญี่ปุ่น แคนาดา เม็กซิโก เปรู ชิลี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน และเวียดนาม

ที่มา *Oryza.com*

## อินเดีย

ภาวะราคาข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาอ่อนตัวลงเป็นสัปดาห์ที่ 5 ติดต่อกัน ท่ามกลางภาวะความต้องการข้าวจากต่างประเทศโดยเฉพาะในแถบแอฟริกาลดลง ประกอบกับค่าเงินรูปีอ่อนค่าลงด้วยโดยขี้นึง 5% ราคาอยู่ที่

371-374 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจาก 373-376 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ก่อน ขณะที่วงการค้าให้ความเห็นว่าราคาที่ราคาข้าวมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องทำให้ผู้ซื้อชะลอการซื้อข้าวเพื่อรอดูสถานการณ์ราคาว่าจะไปในทิศทางใด จะอ่อนตัวลงอีกหรือไม่ ในขณะที่เดียวกันราคาข้าวของประเทศจีนก็ยังคงอยู่ในระดับต่ำ หลังจากที่รัฐบาลจีนยังมีการระบายข้าวเก่าออกสู่ตลาด จึงทำให้ผู้ซื้อข้าวต้องขังน้ำหนักกว่าจะเลือกซื้อข้าวจากแหล่งใด

กระทรวงทรัพยากรน้ำ (the Ministry of Water Resources) รายงานว่าปริมาณน้ำที่กักเก็บไว้ในอ่างเก็บน้ำหลักทั่วประเทศ 91 แห่ง ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 มีปริมาณน้ำกักเก็บประมาณ 38.74 พันล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้นประมาณ 14.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 33.71 พันล้านลูกบาศก์เมตร ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว แต่ลดลงประมาณ 3.94% เมื่อเทียบกับจำนวน 40.33 พันล้านลูกบาศก์เมตรเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า โดยปริมาณน้ำที่กักเก็บในขณะนี้ คิดเป็นประมาณ 24% ของความจุของอ่างเก็บน้ำ ซึ่งสามารถกักเก็บน้ำได้เต็มที่ประมาณ 161.993 พันล้านลูกบาศก์เมตร

ที่มา *Oryza.com*

### **บังคลาเทศ**

มีรายงานว่า รัฐบาลบังคลาเทศกำลังพิจารณาแนวทางที่จะส่งออกข้าวส่วนเกินประมาณ 1 ล้านตัน ที่ได้จากฤดูการผลิต Boro (มกราคม-พฤษภาคม) โดยกระทรวงเกษตรกำลังเสนอให้รัฐบาลพิจารณาในประเด็นดังกล่าวร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียในอีก 2-3 สัปดาห์ข้างหน้า หลังจากที่ทราบตัวเลขผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ว่ามีมากน้อยเพียงใดที่จะสามารถส่งออกได้

รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรระบุว่า การส่งออกข้าวจะต้องได้รับความยินยอมจากทุกฝ่าย ซึ่งการส่งออกข้าวจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศมากขึ้น ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่ในปีนี้บังคลาเทศจะมีผลผลิตข้าวส่วนเกิน

ในช่วงฤดูการผลิต Boro ของปีนี้ รัฐบาลตั้งเป้าที่จะจัดหาข้าวข้าวเปลือกและข้าวสารรวมกันประมาณ 1.25 ล้านตัน โดยโครงการดังกล่าวเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 25 เมษายนที่ผ่านมา และจะดำเนินไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคมนี้ โดยรัฐบาลได้กำหนดราคาสำหรับข้าวเปลือกไว้ที่ 26 ทากาต่อกิโลกรัมหรือประมาณ 305 เหรียญสหรัฐต่อตัน สำหรับข้าวหนึ่งกำหนดไว้ที่ 36 ทากาต่อกิโลกรัมหรือประมาณ 423 เหรียญสหรัฐต่อตัน และข้าวขาวที่ไม่ใช่ข้าวหนึ่งกำหนดไว้ที่ 38 ทากาต่อกิโลกรัมหรือประมาณ 446 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ที่มา *Oryza.com*

### **สหภาพยุโรป**

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2018/19 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-31 สิงหาคม 2562) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2561-7 พฤษภาคม 2562 มีการนำเข้าข้าว 963,633 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 8.57% เมื่อเทียบกับจำนวน 887,555 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 118,420 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 16.47% เมื่อเทียบกับจำนวน 101,679 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 845,213 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 7.55% เมื่อเทียบกับจำนวน 785,877 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 26,270 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-7 พฤษภาคม 2562 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 181,073 ตัน ฝรั่งเศส 140,652 ตัน เนเธอร์แลนด์ 118,170 ตัน อิตาลี 87,537 ตัน สเปน 82,784 ตัน โปรตุเกส 69,100 ตัน โปแลนด์ 57,885 ตัน เยอรมนี 58,194 ตัน เบลเยียม 40,155 ตัน



สาธารณรัฐเชค 30,163 ตัน บัลแกเรีย 23,524 ตัน สวีเดน 19,085 ตัน ลิทัวเนีย 9,000 ตัน ฮังการี 8,420 ตัน เดนมาร์ก 8,262 ตัน โรมาเนีย 6,889 ตัน กรีซ 5,834 ตัน ออสเตรเลีย 3,822 ตัน เป็นต้น

มีรายงานว่าหลังจากที่สหภาพยุโรปได้ประกาศใช้มาตรการภาษีนำเข้าข้าวจากประเทศกัมพูชาและเมียนมาซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่กลางเดือนมกราคมที่ผ่านมาได้ส่งผลให้การนำเข้าข้าวจากทั้งสองประเทศในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาปริมาณลดลงไปประมาณ 24,000 ตัน โดยในเดือนมีนาคมมีการนำเข้าประมาณ 16,000 ตัน ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ที่นำเข้าประมาณ 40,000 ตัน และในเดือนมกราคมที่นำเข้าประมาณ 54,000 ตัน

ทางด้านการส่งออกนั้น ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-7 พฤษภาคม 2562 มีการส่งออก 177,671 ตัน ลดลง 23.05% เมื่อเทียบกับจำนวน 230,888 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 151,350 ตัน ลดลงประมาณ 26.42% เมื่อเทียบกับจำนวน 205,703 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออกจำนวน 26,322 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 4.51% เมื่อเทียบกับจำนวน 25,185 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 5,783 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-7 พฤษภาคม 2562 ประเทศที่ส่งออกข้าวประกอบด้วย ประเทศอิตาลีจำนวน 90,417 ตัน โปรตุเกส 28,780 ตัน สเปน 22,072 ตัน กรีซ 19,606 ตัน บัลแกเรีย 5,244 ตัน เนเธอร์แลนด์ 2,526 ตัน โปแลนด์ 1,887 ตัน โรมาเนีย 1,032 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ ในปีการผลิต 2017/18 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561) สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 1,321,102 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 10.23% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,198,447 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 144,026 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 43.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 100,502 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,177,076 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 7.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,097,945 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 268,462 ตัน ฝรั่งเศส 192,003 ตัน เนเธอร์แลนด์ 148,313 ตัน เยอรมนี 99,947 ตัน โปแลนด์ 98,040 ตัน อิตาลี 93,585 ตัน สเปน 98,113 ตัน โปรตุเกส 81,860 ตัน เบลเยียม 75,654 ตัน สาธารณรัฐเชค 40,281 ตัน สวีเดน 30,298 ตัน เป็นต้น

ขณะที่การส่งออกในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม มีการส่งออก 295,172 ตัน เพิ่มขึ้น 3.0% เมื่อเทียบกับจำนวน 286,505 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 259,034 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 6.44% เมื่อเทียบกับจำนวน 243,359 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 36,138 ตัน ลดลงประมาณ 16.24% เมื่อเทียบกับจำนวน 43,146 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561 ประเทศที่ส่งออกข้าวประกอบด้วยประเทศอิตาลีจำนวน 130,474 ตัน กรีซ 50,240 ตัน สเปน 40,706 ตัน โปรตุเกส 37,389 ตัน บัลแกเรีย 13,628 ตัน โรมาเนีย 9,087 ตัน เป็นต้น

ที่มา *Oryza.com*

## **สหรัฐอเมริกา**

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานสถานการณ์การค้าข้าวของโลกในรายงาน “RICE: WORLD MARKETS AND TRADE” ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 โดยได้ประมาณการว่า ผลผลิตข้าวของโลกปีการตลาด 2562/63 (ปีปฏิทิน 2563) (2019/20) ในเบื้องต้นว่าจะมีจำนวน 498.42 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 0.29% เมื่อเทียบ

กับจำนวน 499.89 ล้านตันข้าวสาร ของปีการตลาด 2561/62 (ปีปฏิทิน 2562) (2018/19) เนื่องจากคาดว่าประเทศผู้ผลิตที่สำคัญทั้งจีนและอินเดียจะมีพื้นที่เพาะปลูกและผลผลิตต่อพื้นที่เพาะปลูกลดลงจากปีก่อน โดยคาดว่าในปี 2562/63 (ปี 2563) ประเทศจีนจะมีผลผลิตลดลงเหลือ 146.00 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 1.68% เมื่อเทียบกับจำนวน 148.49 ล้านตันข้าวสารในปี 2561/62 ประเทศอินเดียคาดว่าจะมีผลผลิต 115.0 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 0.86% เมื่อเทียบกับจำนวน 116.0 ล้านตันข้าวสารในปี 2561/62 (ปี 2562) ส่วนประเทศอื่นๆที่คาดว่าผลผลิตจะเพิ่มขึ้นในปี 2562/63 (ปี 2563) นั้น เช่น อินโดนีเซีย 37.4 ล้านตัน บังคลาเทศ 35.3 ล้านตัน เวียดนาม 28.0 ล้านตัน เมียนมา 13.3 ล้านตัน ฟิลิปปินส์ 12.2 ล้านตัน ญี่ปุ่น 7.7 ล้านตัน ปากีสถาน 7.5 ล้านตัน กัมพูชา 5.69 ล้านตัน ไนจีเรีย 4.9 ล้านตัน เกาหลีใต้ 3.88 ล้านตัน เนปาล 3.53 ล้านตัน เป็นต้น ส่วนประเทศไทยคาดว่าจะในปี 2561/62 (2562) จะมีผลผลิต 21.1 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นประมาณ 1.86% เมื่อเทียบกับจำนวน 20.72 ล้านตันในปี 2561/62 (ปีปฏิทิน 2562) ส่วนประเทศที่คาดว่าผลผลิตจะลดลง เช่น สหรัฐฯ 6.93 ล้านตัน บราซิล 7.34 ล้านตัน เป็นต้น

ทางด้านการบริโภคข้าว คาดว่าในปีการตลาด 2562/63 (ปีปฏิทิน 2563) จะมีการบริโภคข้าวประมาณ 496.13 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 0.83% เมื่อเทียบกับจำนวน 492.03 ล้านตันข้าวสาร ของปีการตลาด 2561/62 (ปีปฏิทิน 2562) เนื่องจากคาดว่าความต้องการบริโภคข้าวในหลายประเทศในแถบแอฟริกาจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยคาดว่าประเทศจีนจะมีความต้องการบริโภคข้าวประมาณ 145.0 ล้านตันข้าวสาร อินเดีย 102 ล้านตันข้าวสาร อินโดนีเซีย 38.0 ล้านตันข้าวสาร บังคลาเทศ 35.6 ล้านตันข้าวสาร เวียดนาม 22.0 ล้านตันข้าวสาร ฟิลิปปินส์ 14.45 ล้านตันข้าวสาร เมียนมา 10.4 ล้านตันข้าวสาร และไทย 10.9 ล้านตันข้าวสาร เป็นต้น

ขณะที่สต็อกข้าวคงเหลือปลายปี 2562/63 (ปี 2563) คาดว่าจะอยู่ที่ 172.22 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 1.35% เมื่อเทียบกับจำนวน 169.92 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2561/62 (2562) เนื่องจากคาดว่าสต็อกข้าวของประเทศจีนจะยังคงมีปริมาณมากคิดเป็นสัดส่วนกว่า 70% ของสต็อกทั้งหมดของโลก แม้ว่ารัฐบาลจะยังมีการระบายข้าวเก่าจากสต็อกของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง และมีการส่งออกต่างประเทศก็ตาม ขณะที่สต็อกของอินเดียมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากนโยบายอุดหนุนของรัฐบาล เช่นเดียวกับประเทศฟิลิปปินส์ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นทำให้สต็อกข้าวในประเทศเพิ่มขึ้นด้วย โดยคาดว่าประเทศจีนจะมีสต็อกข้าวประมาณ 117.0 ล้านตันข้าวสาร อินเดีย 25.5 ล้านตันข้าวสาร ฟิลิปปินส์ 3.84 ล้านตันข้าวสาร อินโดนีเซีย 3.56 ล้านตันข้าวสาร ญี่ปุ่น 1.79 ล้านตันข้าวสาร บังคลาเทศ 1.25 ล้านตัน และสหรัฐฯ 1.87 ล้านตันข้าวสาร โดยในส่วนของประเทศไทยนั้นคาดว่าสต็อกปลายปี 2562/63 (ปี 2563) จะมีประมาณ 3.62 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 14.18% จากคาดการณ์ในปี 2561/62 (ปี 2562) ที่คาดว่าจะมีจำนวน 3.17 ล้านตันข้าวสาร เนื่องจากคาดว่าสต็อกข้าวของภาคเอกชนจะมีเพิ่มขึ้นท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดส่งออก

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ์ว่าการค้าข้าวของโลก (ส่งออก-นำเข้า) ในปีปฏิทิน 2562 (2019) จะมีปริมาณ 47.96 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นประมาณ 2.35% เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่คาดว่าจะมีการค้าข้าวประมาณ 46.86 ล้านตันข้าวสาร เนื่องจากคาดว่าประเทศในแถบแอฟริกาและตะวันออกกลางจะมีความต้องการนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้น ในขณะที่ประเทศจีนคาดว่าจะส่งออกมากขึ้นโดยเฉพาะการส่งไปยังตลาดแอฟริกา ขณะที่เจ้าของตลาดเดิมทั้งอินเดีย และไทยก็ยังคงมีการส่งไปยังตลาดแอฟริกาอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยในส่วนของตลาดนำเข้านั้นคาดว่าจะในปี 2563 ประเทศจีนจะนำเข้าประมาณ 4.0 ล้านตัน เท่ากับในปี 2562 ประเทศฟิลิปปินส์คาดว่าจะนำเข้า 2.7 ล้านตัน ลดลงประมาณ 3.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.8 ล้านตัน ในปี 2562 ไนจีเรียคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 2.4 ล้านตัน

เพิ่มขึ้น 9% เมื่อเทียบกับ 2.2 ล้านตันในปี 2562 ไอโอรี่โคสต์คาดว่าจะนำเข้า 1.6 ล้านตัน เท่ากับปี 2562 อิรักคาดว่าจะนำเข้า 1.35 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 3.85% เมื่อเทียบกับ 1.3 ล้านตันในปี 2562 ซาอุดีอาระเบียคาดว่าจะนำเข้า 1.38 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.85% เมื่อเทียบกับ 1.35 ล้านตัน ในปี 2562 เซเนกัลคาดว่าจะนำเข้า 1.3 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบกับ 1.25 ล้านตันในปี 2562 อิหร่านคาดว่าจะนำเข้า 1.2 ล้านตัน เท่ากับปี 2562 แอฟริกาใต้คาดว่าจะนำเข้า 1.05 ล้านตัน ลดลง 4.55% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.1 ล้านตันในปี 2562 มาเลเซียคาดว่าจะนำเข้า 1 ล้านตัน เท่ากับปี 2561 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์คาดว่าจะนำเข้า 0.93 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 8.82% เมื่อเทียบกับ 0.85 ล้านตัน ในปี 2562 สหรัฐอเมริกาคาดว่าจะนำเข้า 0.9 ล้านตัน เท่ากับปี 2562 กินีคาดว่าจะนำเข้า 0.9 ล้านตัน เท่ากับปี 2562 เป็นต้น

สำหรับประเทศผู้ส่งออกนั้น ในปี 2563 คาดว่าประเทศไทยจะส่งออกได้ประมาณ 10 ล้านตัน เท่ากับปี 2562 ส่วนอินเดียคาดว่าจะในปี 2563 จะส่งออกได้ 12.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 4.7% เมื่อเทียบกับ 12.0 ล้านตัน ที่คาดว่าจะส่งออกได้ในปี 2562 ในขณะที่เวียดนามคาดว่าจะส่งออก 6.5 ล้านตัน เท่ากับปี 2562 ปากีสถานคาดว่าจะส่งออกได้ 4.0 ล้านตัน เท่ากับปี 2562 สหรัฐอเมริกาคาดว่าจะส่งออก 3.3 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 8.2% จากปี 2562 ที่คาดว่าจะส่งออก 3.05 ล้านตัน เมียนมาคาดว่าจะส่งออก 2.8 ล้านตัน เท่ากับปี 2562 จีนคาดว่าจะส่งออก 3.2 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 28% จากปี 2562 ที่คาดว่าจะส่งออก 2.5 ล้านตัน กัมพูชาคาดว่าจะส่งออก 1.3 ล้านตัน เท่ากับปี 2562 อูรุกวัยคาดว่าจะส่งออกได้ 0.8 ล้านตัน เท่ากับปี 2562 บราซิลคาดว่าจะส่งออกได้ 0.6 ล้านตัน ลดลง 20% จากปี 2561 ที่คาดว่าจะส่งออก 0.75 ล้านตัน ปารากวัยคาดว่าจะส่งออกได้ 0.6 ล้านตัน ลดลง 7.69% เมื่อเทียบกับปี 2562 กายอานาคาดว่าจะส่งออกได้ 0.51 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 2% เมื่อเทียบกับปี 2562 และอาร์เจนตินาคาดว่าจะส่งออก 0.3 ล้านตัน ลดลง 11.76% เมื่อเทียบกับปี 2562 เป็นต้น

ที่มา กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA Grains: World Markets and Trade Report, May 2019)

## **บราซิล**

สถาบันข้าวแห่ง Rio Grande do Sul (the Rice Institute of Rio Grande do Sul; IRGA) รายงานในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-เมษายน 2019) บราซิลส่งออกข้าวจำนวน 513,159 ตัน ลดลงประมาณ 20% เมื่อเทียบกับจำนวน 614,283 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยส่งไปยังประเทศ Venezuela จำนวน 130,781 ตัน ประเทศ Senegal จำนวน 64,517 ตัน ประเทศ Gambia จำนวน 55,876 ตัน ประเทศ Sierra Leone จำนวน 51,670 ตัน ประเทศ Peru จำนวน 51,330 ตัน ประเทศ Cuba จำนวน 42,206 ตัน ประเทศ UAE จำนวน 24,361 ตัน ประเทศสหรัฐฯ จำนวน 7,784 ตัน ประเทศ Angola จำนวน 6,633 ตัน ประเทศ Cabo Verde จำนวน 3,645 ตัน ประเทศ Bolivia จำนวน 3,081 ตัน ประเทศชิลีจำนวน 2,027 ตัน ประเทศเบลเยียมจำนวน 1,502 ตัน ประเทศปานามาจำนวน 1,033 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ในปี 2018 บราซิลส่งออกข้าวประมาณ 1.81 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 108% เมื่อเทียบกับจำนวน 870,268 ตัน ในปี 2017 โดยประเทศ Venezuela เป็นประเทศผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ ซึ่งนำเข้าไปประมาณ 620,567 ตัน ตามด้วยประเทศ Senegal จำนวน 218,564 ตัน ประเทศ Peru จำนวน 121,205 ตัน, ประเทศ Gambia จำนวน 128,734 ตัน, ประเทศ Nicaragua จำนวน 114,394 ตัน, ประเทศ Sierra Leone จำนวน 112,344 ตัน, ประเทศ Cuba จำนวน 86,766 ตัน, ประเทศ Costa Rica จำนวน 64,940 ตัน ประเทศ Switzerland จำนวน 61,161 ตัน, ประเทศสหรัฐฯ จำนวน 61,940 ตัน, ประเทศ Bolivia จำนวน 21,870 ตัน,

ประเทศแอฟริกาใต้จำนวน 11,081 ตัน, และประเทศอื่นอีกประมาณ 186,350 ตัน เป็นต้น ทั้งนี้ ในปี 2017 บราซิล ส่งออกข้าวจำนวน 870,268 ตัน ลดลงประมาณ 7% เมื่อเทียบกับจำนวน 935,085 ตัน ในปี 2016

ทางการนำเข้าข้าว ในช่วง 4 เดือนแรกของปี (มกราคม-เมษายน 2019) บราซิลนำเข้าข้าวจำนวน 268,685 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 5.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 254,662 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยนำเข้าจาก ประเทศ Paraguay จำนวน 192,242 ตัน ประเทศ Argentina จำนวน 35,891 ตัน ประเทศ Uruguay จำนวน 35,507 ตัน ประเทศ Italy จำนวน 2,313 ตัน ประเทศ Chile จำนวน 722 ตัน ประเทศ Vietnam จำนวน 174 ตัน ประเทศไทย 159 ตัน และประเทศอื่นๆอีกประมาณ 1,677 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ในปี 2018 บราซิลนำเข้าข้าวจำนวน 842,888 ตัน โดยนำเข้าจากประเทศ Paraguay จำนวน 598,799 ตัน Argentina จำนวน 122,188 ตัน ประเทศ Uruguay จำนวน 107,581 ตัน ประเทศ Italy จำนวน 6,967 ตัน ประเทศ Suriname จำนวน 3,750 ตัน ประเทศ Guyana จำนวน 1,585 ตัน ประเทศ Vietnam จำนวน 444 ตัน และประเทศอื่นๆอีกประมาณ 1,574 ตัน เป็นต้น

ด้านสถาบันภูมิศาสตร์และสถิติแห่งบราซิล (the Brazilian Institute of Geography and Statistics; IBGE) คาดว่า ในปีการผลิต 2019 จะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 10.496 ล้านตัน ลดลง 10.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 11.74 ล้านตัน ในปี 2018 ขณะที่พื้นที่เพาะปลูกคาดว่าจะมีประมาณ 10.5125 ล้านไร่ ลดลงประมาณ 10% เมื่อเทียบกับจำนวน 11.6875 ล้านไร่ในปี 2018

ขณะที่บริษัท Brazil's National Supply Company (Conab) คาดว่า ในปีการผลิต 2018/19 จะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 10.654 ล้านตัน ลดลงประมาณ 12% เมื่อเทียบกับจำนวน 12.06 ล้านตัน ในปี 2017/18 และลดลงจากการประมาณการณ์เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาที่ 10.653 ล้านตัน ขณะที่พื้นที่เพาะปลูกคาดว่าจะมีประมาณ 10.5625 ล้านไร่ ลดลง 14% เมื่อเทียบกับจำนวน 12.3125 ล้านไร่ในปี 2017/18 และลดลงจากประมาณการณ์เมื่อเดือนเมษายนที่ 10.656 ล้านไร่

ที่มา *Oryza.com*